



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
เดลินิวส์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ	กรม.เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมกรม.นัดพิเศษครั้งสุดท้าย ก่อนนำกรม.ชุดใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณในวันที่ 16 ก.ค.นี้ และให้สัมภาษณ์ว่า นโยบายของรัฐบาลเหมือนกรอบการทำงานที่ตอบรับการทำงานของทุกพรรคการเมืองและรัฐมนตรีที่มาทำงานร่วมกัน โดยมีกำหนดการแถลงนโยบาย 25 ก.ค.นี้ ทั้งนี้ หลังเข้าเฝ้าฯ พล.อ.ประยุทธ์ได้เรียกประชุมกรม.ใหม่นัดแรกเพื่อพูดคุยกันก่อนเริ่มทำงาน	-
เว็บไซต์เดลินิวส์ เดลินิวส์ มติชน มติชน สุดสัปดาห์	รมว.-รมช.สธ.รับตำแหน่ง -เสนอข่าว สธ.จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. และนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช. สธ. ที่มีกำหนดเข้าทำงานวันที่ 18 ก.ค.นี้ โดยห้องทำงานรมว.สธ. ไม่ได้จัดสถานที่ใหม่ ส่วนห้องทำงานรมช.สธ.อยู่ปีกซ้ายของห้องทำงาน รมว.สธ. -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. พร้อมด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. มีกำหนดเข้า สธ.วันที่ 18 ก.ค. เวลา 09.00 น. จะเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้ 1.พระพุทธรูปนิรมิต 2.ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 3.ศาลพระพรหม 4.พระราชนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 5.พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร 6.ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 7.พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จากนั้นเข้าห้องทำงานเพื่อบูชาพระพุทธรูปประจำห้อง และลงนามหนังสือรับหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรี ก่อนไปยังห้องประชุมชัยนาทนเรนทร รับฟังหน่วยงานในสังกัด และมอบนโยบายการทำงานต่อไป	
เดลินิวส์ มติชน เว็บไซต์ไทยโพสต์	-เสนอข่าว นายอนุทินชี้แจงกรณีโพสต์เฟซบุ๊กว่าได้พบกับพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนายกฯ เพื่อหารือและขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องระบบประกันสุขภาพ ว่า พ.สุรพงษ์มีส่วนสำคัญต่อการผลักดันเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มแรก เป้าหมายจากนี้ไปคือ การยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย ความสะดวกของประชาชนผู้มาขอรับบริการ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่วนที่มีการตั้งข้อกล่าวหาว่าพ.สุรพงษ์ไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นเพียงการหารือเรื่องงานในหน้าที่เท่านั้น ยืนยันว่าไม่มีวาระทางการเมืองใดๆ	
นิวส์ทีวี เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์เดลินิวส์ มติชน ออนไลน์	-เสนอข่าว พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้เสนอนายอนุทินว่าควรเชื่อมโยงระบบต่างๆ ของรพ. โดยเฉพาะรพ.ในสธ. เพื่อลดขั้นตอนการเข้ารับการรักษา และลดเวลาที่ต้องอยู่ในรพ. นอกจากนั้น ได้พูดคุยเกี่ยวกับศูนย์บริการใกล้บ้านประชาชน ให้ประชาชนเข้ารับบริการจากภาครัฐสะดวกสบายยิ่งขึ้น รวมถึงเรื่องขวัญกำลังใจของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข เป็นเรื่องสำคัญมาก เป็นปัญหาที่ต้องช่วยกันแก้ไข ซึ่งจะเชื่อมโยงกับวิธปฏิบัติระบบบริการ	
ไทยรัฐ คอลัมน์สังคม ทั่วทิศ	-กล่าวว่า คณะของถึงกับเซตันที่ทราบข่าว นายสาธิต ปิตุเตชะ ได้เป็น รมช.สธ. เพราะระยองไม่มีรัฐมนตรีมานานกว่า 20 ปีแล้ว อย่าลืมน้ำมันสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนก็แล้วกัน	
ไทยรัฐ	รมช.สธ.เยี่ยมผู้ป่วย -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เข้าเยี่ยม นางฉวี แซ่ซิ้ม อายุ 70 ปี อยู่ที่ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง ซึ่งเป็นผู้ป่วยอัมพฤกษ์ มีแผลที่ลำคอ พร้อมขอให้สสจ.ระยองดูแลการรักษาและย้ายจาก จ.กาญจนบุรี มารักษาที่บ้าน จ.ระยอง เพื่อใช้สิทธิ์รักษาผู้พิการ	
ผจก.รายวัน 360 องศา	กัญชาทางการแพทย์ -เสนอข่าว ภก.อนันต์ชัย อัครเมธิน อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์จาก	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผจก.ออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>เว็บไซต์มติชน</p> <p>ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์ประชาไท สำนักข่าวอิศรา บ้านเมืองออนไลน์</p>	<p>กัญชาแบ่งเป็น 1.ผลิตภัณฑ์ยากัญชา ต้องขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานทางการแพทย์ และ 2.การเตรียมกัญชา (cannabis preparation) ซึ่งน้ำมันกัญชาจัดอยู่ในประเภทนี้ สิ่งที่น่าสนใจคือ ต้องแยกเป็น 2 ขนาด ได้แก่ 1.ระดับการผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อใช้รักษาไม่ใช้ยา ต้องควบคุมด้วยมาตรฐานที่ไม่ใช่มาตรฐานส่งออก และ 2.ระดับการผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาสำเร็จรูปที่เป็นยามาตรฐานหรือการวิจัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหรือส่งออก ต้องเป็นไปตามมาตรฐานส่งออก ส่วนการเพาะปลูกกัญชาและกัญชง ต้องแยกการออกใบอนุญาตเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.ใบอนุญาตเพาะปลูกกัญชาระดับมาตรฐาน เป็นการเพาะปลูกขนาดใหญ่ที่สามารถปลูกกัญชาได้ทุกสายพันธุ์ 2.ใบอนุญาตเพาะปลูกกัญชาระดับเล็ก เป็นการเพาะปลูกกัญชาในระดับครัวเรือน 3.ใบอนุญาตเพาะพันธุ์เมล็ดและต้นกล้าสามารถเพาะพันธุ์กัญชาได้ทุกสายพันธุ์ และ 4.ใบอนุญาตปลูกกัญชาระดับอุตสาหกรรม เพาะปลูกได้เฉพาะสายพันธุ์ที่ได้รับอนุญาต ปริมาณ THC ต้องต่ำกว่า 0.3% ซึ่งผลิตผลที่ได้จะเป็นเมล็ดพันธุ์กัญชา วัตถุดิบกัญชา เส้นใย และน้ำมัน CBD</p> <p>ส่วนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชาต้องแยกใบอนุญาตเป็น 3 ประเภท คือ 1.ใบอนุญาตแปรรูปผลิตภัณฑ์ระดับมาตรฐาน มีการแปรรูปในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชา น้ำมัน CBD ที่มีมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปตามข้อกำหนด ผ่านกระบวนการบรรจุข้อกำหนดในฉลากผลิตภัณฑ์สำหรับการจัดจำหน่าย 2.ใบอนุญาตแปรรูปผลิตภัณฑ์ระดับเล็กสามารถทำได้เหมือนระดับมาตรฐานแต่ทำในขนาดที่เล็กกว่า เช่น ตำรับเฉพาะคราว หรือน้ำมันกัญชา ตำรับแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์สำหรับงานวิจัย และ 3.ใบอนุญาตประเภทอื่น ได้แก่ ใบอนุญาตในการทำศึกษาวิจัย และใบอนุญาตการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ สำหรับมาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนการใช้กัญชาทางการแพทย์ มีข้อเสนอ 7 ข้อ ได้แก่</p> <p>1.พิจารณานำกัญชาของกลางมาใช้ประโยชน์ทันทีเมื่อมีผลวิเคราะห์ด้านคุณภาพ ความปลอดภัยตามมาตรฐาน และตั้งศูนย์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสารออกฤทธิ์และสารปนเปื้อน 2.ปลดกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ ทั้งที่เป็นยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ 3.จัดตั้งองค์กรกลาง กำกับ ดูแลการใช้กัญชาในทางการแพทย์และวิจัย 4.ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เตรียมกัญชาที่ไม่ใช่ยา ต้องปรับการเข้าถึงกัญชาสู่ระดับชุมชน แต่ต้องมีมาตรฐาน ความปลอดภัย โดยการขออนุญาตให้ดำเนินการผ่านระดับพื้นที่ 5.พัฒนาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชาสำเร็จรูปในเชิงพาณิชย์ รวมถึงสมุนไพรอื่น ๆ ที่อยู่ในตำรับยาแผนไทย 6.ออกพ.ร.บ.พืชยากัญชาและกระท่อม และพ.ร.บ.ที่มีมาตรการ แต่ไม่ใช้การลงโทษทางกฎหมายในการใช้กัญชาทางการแพทย์ และ 7.พัฒนาระบบการจัดการเชิงนโยบายและการประเมินผลกระทบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุโรชิต ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ตำรับยากัญชาที่จะนำมาใช้ในการรักษาโรคต้องมีคุณภาพและปลอดภัยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวินิจฉัยได้ พ.ศ. 2562 กำหนดตำรับยาไว้ 5 ประเภท สำหรับน้ำมันสกัดกัญชาของนายเดชา ศิริภัทร เมื่อผ่านการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเสนอคณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเพื่อพิจารณาในการออกประกาศสธ.เพื่อประกาศรายชื่อตำรับยากัญชาของหมอพื้นบ้าน และเสนอกรม.สธ.ต่อไป ทั้งนี้ ออย.ได้รับเรื่องการขออนุญาตของนายเดชาเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน ส่วนตำรับยาของรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ เป็นตำรับยาประเภทที่ 3 คือ ตำรับที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศภายใต้การรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.เป็นหน่วยงานปลายน้ำในการนำกัญชามาใช้รักษาผู้ป่วย หากกัญชาได้รับการพิจารณาบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ก็จะสามารถเบิกจ่ายได้ในระบบหลักประกันสุขภาพฯ ได้ โดยจะมีการตั้งงบประมาณรองรับ ซึ่งมีการพิจารณาและดำเนินการเช่นเดียวกับยา เวชภัณฑ์ และการรักษาอื่น ๆ</p>	
<p>สำนักข่าวไทย</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรค</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>ใช้เลือดออกว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค.-9 ก.ค. 2562 มีผู้ป่วย 44,000 คน เสียชีวิต 62 คน พบการเสียชีวิตเป็นกลุ่มวัยทำงานและผู้ใหญ่มากขึ้น ทำให้คนส่วนใหญ่คิดว่าเกิดจากใช้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ ยืนยันว่าโรคใช้เลือดออกยังมีแค่ 4 สายพันธุ์ ปีนี้พบการระบาดสายพันธุ์ที่ 1 มากที่สุด โดยอาการที่มีความรุนแรงเกิดจากการป่วยและติดเชื้อซ้ำในรอบ 2 จะมีอาการไข้สูง ปวดเมื่อยร่างกาย บางรายมีอาการจุดเลือดออก การป้องกัน ให้สำรวจลูกน้ำยุงลายและกำจัดแหล่งน้ำขังเพาะพันธุ์ยุง</p>	
ผจก.ออนไลน์	<p>รพ.อาหารปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา เปิดเผยว่า สธ.มีนโยบายสนับสนุนให้รพ.ในสังกัดเป็นรพ.อาหารปลอดภัยให้ครบ 960 แห่ง ภายในปี 2562 โดยอาศัยความร่วมมือขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วน เช่น ก.มหาดไทย ก.เกษตรฯ ก.พาณิชย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีเงื่อนไขพิเศษของรพ.ในการรับซื้อพืชผัก ผลไม้ ปลอดภัยจากเกษตรกรในชุมชนในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด เป็นการสร้างรายได้ที่แน่นอนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และทำให้การขับเคลื่อนมีความยั่งยืน</p>	
มติชน ไทยโพสต์	<p>ยาลดความอ้วนปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า การจับกุมโครงข่ายผู้ผลิตยาลดน้ำหนักใน จ.กาฬสินธุ์และปทุมธานี ออย.ได้ตรวจสอบยาลดความอ้วนของกลางพบว่าเป็นของปลอมทั้งสิ้น ขอเตือนสถานพยาบาลที่จะซื้อยาลดน้ำหนักใช้รักษาผู้ป่วยให้สั่งซื้อจากกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ออย.โดยตรง หากซื้อจากแหล่งอื่นมีความผิดทางกฎหมาย สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาลดน้ำหนัก ควรตรวจรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและรับยาลดน้ำหนักจากสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และไม่ควรถือผ่านระบบออนไลน์ เพราะมีความเสี่ยงเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต</p> <p>ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ขณะนี้ ออย.อยู่ระหว่างการร่างกฎข้อบังคับเพิ่มเติมให้แก่สถานพยาบาลที่รับอนุญาตขายยาลดน้ำหนัก ต้องตรวจรักษาและประเมินความจำเป็นก่อนสั่งจ่ายยาเฟนิเทอมีนโดยละเอียดอย่างรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพและการประกอบโรคศิลปะ รวมทั้งต้องดูแลรับผิดชอบอาการไม่พึงประสงค์ที่ป้องกันได้ และผลกระทบจากการใช้ยาเฟนิเทอมีนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย</p>	
สยามรัฐ	<p>การบำบัดรักษาอาการติดสุรา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การบำบัดรักษาอาการติดสุรา มี 2 แบบ คือ แบบผู้ป่วยนอก เหมาะสำหรับผู้ติดสุราไม่รุนแรงมาก รับประทานยาเองและควบคุมการหยุดดื่มได้ หลังบำบัดอาการถอนพิษสุราแล้วจะนัดเข้าร่วมกิจกรรมบำบัดเพื่อให้หยุดดื่มต่อเนื่อง และแบบผู้ป่วยใน สำหรับผู้ที่ไม่สามารถควบคุมการดื่มได้ แพทย์จะรักษาอาการถอนพิษสุราและภาวะแทรกซ้อน จากนั้นฟื้นฟูสมรรถภาพกายและใจควบคู่เพื่อให้ดูแลตนเองได้และเลิกดื่มได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ช่วงเข้าพรรษาเชิญชวนลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสุขภาพและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562</p>	
สยามรัฐออนไลน์	<p>วิธีเลิกเหล้า</p> <p>-เสนอภาพอินโฟกราฟิก 10 วิธีคิดพิชิตการเลิกสุรา</p>	
มติชน ไทยรัฐ นิวส์ทีวี	<p>โรคพยาธิติตหนู</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนสังเกตตัวเอง หากสงสัยว่ามีพยาธิในร่างกาย เช่น มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่าย น้ำหนักตัวลดผิดปกติ ให้ไปพบแพทย์ให้ตรวจวินิจฉัย ควรเลือกซื้อเนื้อหมู ผัก และผลไม้จากแหล่งที่ถูกสุขลักษณะ เนื้อหมูต้องล้างทำความสะอาด หรือแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่า -5 องศาเซลเซียส การแช่แข็งนานติดต่อกัน 4 วัน สามารถฆ่าตัวอ่อนในถุงหุ้มซิสต์พยาธิติตได้ และปรุงให้สุกด้วยความร้อน ต้มน้ำสะอาด ส่วนผักผลไม้ต้องล้างผ่านน้ำหลาย ๆ รอบให้สะอาด ถ่ายอุจจาระลงส้วม และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร ก่อนปรุงอาหาร และหลังถ่ายอุจจาระทุกครั้ง</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ไทยรัฐ	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอบทความ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคมือเท้าปาก เกิดจากเชื้อกลุ่ม Enterovirus มีหลายสายพันธุ์ มักพบการติดเชื้อในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จากการรับเชื้อไวรัสเข้าทางปาก วิธีป้องกันโดย หลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อ หมั่นทำความสะอาดของใช้ และของเล่น หมั่นให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือหลังเข้าห้องน้ำ และหากเด็กควรให้หยุดเรียนและรักษาที่บ้านจนกว่าจะหาย</p>	
เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีผู้สูงอายุจระจัดรัม กัดสุนัขตาย 9 ตัว ที่ จ.บุรีรัมย์ และเจ้าของได้นำเนื้อสุกรที่ถูกกัดแจกชาวบ้านรับประทาน ว่า ได้สั่งการสคร.ที่ 9 นครราชสีมา ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานปศุสัตว์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อสอบสวนควบคุมโรคและค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสเนื้อสุกรที่ตาย และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับทุกคนแล้ว ทั้งนี้ หากพบสัตว์เลี้ยงป่วยตายผิดปกติ ขอให้รีบแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่ หรือจนท.ที่เกี่ยวข้องทันที หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย ขอให้สวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ชำแหละเนื้อสัตว์ที่ป่วยตายไปรับประทาน โดยเฉพาะการปรุงแบบดิบหรือสุกๆดิบๆ และไม่ควรรายหรือนำไปให้สัตว์อื่นกินเด็ดขาด นอกจากนี้ ให้เลือกซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งที่ได้รับมาตรฐาน และปรุงให้สุกก่อนรับประทาน</p>	
ข่าวสด	<p>โรคซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ภรติตา เลิศอมรวิชช จิตแพทย์.พ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์ แนะนำว่า ผู้ที่มีอาการซึมเศร้าไม่ควรดูซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหรือเรื่องเศร้า เนื่องจากจะทำให้อารมณ์ที่เศร้าอยู่เดิมเกิดเหตุเหวี่ยงหงายเพิ่มขึ้น หรือนอนไม่หลับ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้</p>	
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์	<p>ขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “อนามัย สูงวัย ใจท้อแท้ เขตสุขภาพที่ 9” ที่ จ.นครราชสีมา เพื่อสร้างความร่วมมือของสสจ. เครือข่ายศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 9 และภาคีเครือข่ายในดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครอบคลุมตั้งแต่สุขภาพจิตจนถึงระยะเจ็บป่วย ตั้งแต่กลุ่มติดเตียง ติดบ้าน และติดสังคม ครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา รูปแบบการขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน</p>	
ข่าวสด	<p>ดูแลผิวหนังผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง แนะนำวิธีดูแลผิวผู้สูงอายุ คือ หลีกเลี่ยงการอาบน้ำที่ร้อนเกินไป ไม่จำเป็นต้องใช้สบู่ ไม่ควรขัดผิว และอาจลดการอาบน้ำเหลือเพียงวันละ 1 ครั้ง เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ถนอมผิว ไม่ต้มน้ำร้อนดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงแสงแดดจัด ทาครีมกันแดดสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หากพบผื่นมีขนาดใหญ่ขึ้น สีเปลี่ยน มีอาการปวดหรือมีเลือดออก ควรพบแพทย์ผิวหนังทันที</p>	
ไทยรัฐ	<p>ประชุมวิชาการอาชีพเวชศาสตร์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรหมาก ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 6 เปิดการประชุมวิชาการอาชีพเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม เขตฯ 6 “ระบบบริการอาชีวอนามัยเพื่อวัยทำงานปลอดภัยจากปัญหาด้านกายศาสตร์ : ความร่วมมือของสหวิชาชีพ” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย บุคลากรด้านสาธารณสุข จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 200 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ และการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนคนวัยทำงาน ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0</p>	